

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการ ทิศราชการจึงมอบหมายให้ นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ มุมราชการ เมนูการประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๑. รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาทของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ มอบหมายให้คณะทำงานพิจารณากลับกรองโครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่เสนอโครงการตามเกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกณฑ์อื่นๆ ที่กำหนดได้ ส่วนโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่ไม่ได้ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ หรือใช้วิธีเปรียบเทียบราคา ๓ ร้าน/

/ผลิตภัณฑ์ และ ๑ เว็บไซต์.....

ผลิตภัณฑ์ และ ๑ เว็บไซต์ ให้คณะทำงานฯ ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอให้ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณา

ข้อเท็จจริง

คณะทำงานพิจารณากลับกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประชุมพิจารณากลับกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในห้วงที่ผ่านมา จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดย

-อนุมัติโครงการที่ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดย

-อนุมัติโครงการที่ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ โครงการ วงเงิน ๒,๑๖๖,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดย

-อนุมัติโครงการที่ใช้เกณฑ์ราคากลางฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖ โครงการ วงเงิน ๑,๒๑๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๒. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน้าที่พิจารณานุมัติโครงการ/เสนอแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท นั้น

เนื่องจากการเปลี่ยนผู้แทนส่วนราชการที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ และปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงยกเลิกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แทน

/๒.การพิจารณาความซ้ำซ้อน....

๒. การพิจารณาความซ้ำซ้อน ความคุ้มค่าของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีข้อหาหรือในประเด็นการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับความซ้ำซ้อนในการ ติดตั้ง และความคุ้มค่าของการติดตั้ง ในกรณีการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีเกณฑ์หรือ แนวทางในการพิจารณาหรือไม่ ซึ่งทางเลขานุการให้ข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ในการให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยไม่มีอำนาจใน การตรวจสอบหรือสั่งการให้ยกเลิกหรือแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาจากฝ่ายตรวจสอบ การ พิจารณาใช้การสอบถามด้วยวาจาจากเจ้าของโครงการ และเอกสารที่จัดส่งให้ คณะกรรมการพิจารณาตามเหตุผลและความเหมาะสมในพื้นที่ ซึ่งไม่ได้มีการตรวจสอบ เมื่อมีการดำเนินการแล้วเสร็จว่ามีการติดตั้งซ้ำซ้อนหรือตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือประเด็นข้อผิดพลาดการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบ เลขานุการจึงขอเน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานส่วนราชการที่มี โครงการติดตั้ง CCTV ให้ดำเนินการพิจารณาจุดติดตั้งให้ถี่ถ้วนไม่ให้มีการซ้ำซ้อน ทั้งใน มุมมอง เป้าประสงค์การติดตั้ง ในส่วนการติดตั้งของตนเองและหน่วยงานรัฐอื่นๆ เพื่อ ให้ เกิดความคุ้มค่า ประหยัด และเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและพื้นที่ ตามจุดประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลับกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นซึ่งมีโครงการจัดหาที่มีปริมาณมาก สามารถดำเนินการได้รวมเร็ว และลดภาระ การพิจารณาโครงการของคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลับกรองโครงการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ที่มีวงเงินส่วนที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทและ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยครุภัณฑ์ใช้มาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและ

/คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์.....

- คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งหมด และรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ รับทราบ
๒. พิจารณาและคัดกรองโครงการที่นอกเหนือจากข้อ ๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้ถูกต้องตามรูปแบบเอกสาร ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณา
๓. พิจารณาตรวจสอบโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

๒.การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาทของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๑ โครงการ (รายละเอียดตามบัญชีโครงการฯ)

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

